

## นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Policy)

---

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

Version 1.0

## นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Policy)

### บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้ทำการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนสร้างความร่วมมือ และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการรักษา สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงานของตนเอง ดังนี้

#### 1. การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกันมลพิษ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน การทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการนำ กลับมาใช้ใหม่ (Re-use) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง และมีการรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจในการจัดการทำความสะอาด สภาพแวดล้อมในการทำงานของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอ

#### 2. ส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงเลือกใช้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้แก้วพลาสติกหรือจานพลาสติก หันมาใช้ภาชนะที่ล้างได้ รวมไปถึงลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม ของสารเคมีอันตรายที่อาจเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

#### 3. ส่งเสริมให้อนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

บริษัทฯ กำหนดข้อปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน โดยรณรงค์ให้ใช้อย่าง ประหยัดและคุ้มค่า เช่น ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ เป็นเวลา หรือเมื่อเลิกใช้งาน

#### 4. การให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กร

บริษัทฯ มีการประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้ทราบทั่วกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น ทาง Website Portal สำหรับพนักงาน , ระบบ Chat ภายใน และทาง Email พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

#### 5. การพัฒนาเชิงธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญในการพัฒนาเชิงธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยี/ระบบ มาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า เช่น ใช้การส่งใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ รวมไปถึงการลดใช้กระดาษภายในบริษัทฯ โดยเปลี่ยนมาใช้อีเมลหรือใช้ออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านทางระบบภายในที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเอง

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการตามนโยบายข้างต้น และจะเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ให้กับพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และสาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

นายวิวัฒน์ พงศธร  
ประธานกรรมการบริษัท